



ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ขอเชิญบุคลากรเข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทูบอดหนุนการวิจัย และกิจกรรมการวิจัยต่าง ๆ ได้ที่

<http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/>



ที่นี่มีทุน

ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล มีความยินดีที่จะให้บริการทุนอุดหนุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ **๒๕๕๗** ดังนี้

๑) **ทุนวิจัยนานาชาติ** เป็นการวิจัยที่ทำร่วมกับองค์กรทางวิชาการ หรือ วิชาชีพในต่างประเทศ (ต้องมี MOU ร่วมกัน)

๒) **ทุนวิจัยทางไกลปกติ**

- เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกล วิธีการหรือสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สำหรับหลักสูตรใหม่ ที่จะเปิดการเรียนการสอน ภายในปี ๒๕๖๐

- เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย สำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่ต้องการทำวิจัยด้านการศึกษาทางไกล

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกลสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๙๐-๙๑



ฝ่ายวิจัยสถาบัน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน รอบที่ ๒ โดยมี การศึกษา/วิจัยจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อการเพิ่มจำนวนนักศึกษา **กรอบการวิจัยตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้**

๑. การศึกษา/วิจัยจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อการเพิ่มจำนวนนักศึกษา

๒. การศึกษา/วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการออกแบบ จัดการ ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร โดยใช้หลักการของ Process Reengineering หรือ Lean Management เพื่อนำผลไปใช้ปรับการทำงาน และมีการติดตามผลการใช้ระบบงานใหม่ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

๓. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสี่ยงสะท้อนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการผู้รับบริการ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ **ฝ่ายวิจัยสถาบัน โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๙๗-๙๘**

ข่าวฝึกอบรม



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร

“การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยผ่านสื่อสาธารณะ” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๖๐๗ อาคารบริหาร
ชั้น ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย และมีช่องทางในการนำเสนอผลงานวิจัยไปเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ นางอินทรี นาคินทร์ โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๘

การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ข่าววิจัยน่ารู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จทั้งหมดจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในช่วง **เดือนมกราคม ๒๕๕๖**
จนถึงปัจจุบัน กรุณาส่งข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการตอบตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเผยแพร่และการนำผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ที่ www.stou.ac.th/Offices/Ord/RD/from/index.html หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ นางพรอนงค์ โตแหยม และนางลัดดา พูลเจริญ โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๘



ฐานข้อมูลรายงานการวิจัย

ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรายงานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยจะทำการรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยของบุคลากรทั้งที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้สนใจได้สืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ตามผู้สนใจศึกษา ค้นคว้า **รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์** ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ยังสามารถเข้าสืบค้นได้ที่ <http://www.stou.ac.th/Offices/ord/FullText-ll/main.aspx> สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางพรอนงค์ โตแหยม โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๘ **ทั้งนี้ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน**
การใช้ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลรายงาน
การวิจัยต่อไป



การประชุม/สัมมนา/อบรม/นำเสนอผลงานวิจัย



มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๗” เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ ๑๐๙ ปี **“การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน”** ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.rbru.ac.th/org/research/temp.php?p=conference> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๔๓/ ๑๐๕๖



มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพ” กำหนดจัดการฝึกอบรมเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๖,๕๐๐ บาท สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://irid.bu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=321-2013-09-12-06-43-288catid=45



มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม **ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗** ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียล ชั้น ๒ อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.rsu.ac.th/rsuconference> ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ๕๐๐ บาท/ท่าน) หรือ โทร. ๐ ๒๓/๙๑ ๕๖๘๙



การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญบุคคลทั่วไปส่งบทความเพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ใน **วารสาร มทร. อีสาน** ซึ่งเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย ๖ เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.ird.rmuti.ac.th/ejournal/index.php> หรือ โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๖๓



สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญบุคคลทั่วไปส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน **วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)** ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ ๑ ของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index (TCI) Centre) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบนำส่งบทความ และตัวอย่างรูปแบบการจัดพิมพ์ได้ที่ <http://www.pubcenter.swu.ac.th> หรือ โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๘๙๓๔

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๑

